



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ โปสทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจสปริงนิวส์ newtv.จส.100 thebangkokinsight)

-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า จากกรณีที่พบแรงงานต่างชาติเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านพรมแดนธรรมชาติในเขตพื้นที่ จ.ตาก กลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ประเทศไทยได้ และขณะนี้คกก.โรคติดต่อฯ.ตาก ยังไม่อนุมัติให้แรงงานต่างชาติเข้าประเทศผ่านชายแดนได้ และยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปกครอง โดยให้ อสม. และ อสต. ร่วมตรวจสอบพื้นที่ หากพบความผิดปกติ หรือคนแปลกหน้าในชุมชน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ได้สั่งการให้ สสจ. ตาก เร่งสำรวจจุดปรกณ์ในการป้องกันโรค จากทุกรพ.ในสังกัด พบว่า มีเพียงพอใช้ประมาณ 1-3 เดือน เพื่อเตรียมไว้ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และได้ขอการสนับสนุนจากส่วนกลางสำรองไว้เพิ่มเติมหากเกิดการระบาดในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในประเทศ และพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพียง 1 ราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามผู้สัมผัส ผู้ที่ตรวจการสอบสวนโรค เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด สร.ได้ย้ำอยู่เสมอว่าการไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม อาจเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการก็เป็นได้ สิ่งสำคัญที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก และเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด คนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ผู้จัดการ โปสทูเดย์ สปริงนิวส์ tnthailand newtv.)

- กรมควบคุมโรค แจงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า สาธารณสุขประกาศฉุกเฉิน ประเทศไทยกำลังเข้าเฟส 3 ให้ระวังผู้ป่วยเป็นพันราย พร้อมมี 35 สถานที่ ทั้งในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด ระบุว่าพื้นที่สีแดงเสี่ยงโควิด 19 ให้ระวังด้วยนั้น ไม่เป็นความจริง เป็นข้อมูลที่ถูกแชร์ซ้ำ ตั้งแต่เดือนมี.ค.63 ยืนยันว่า ปัจจุบันสร.ยังไม่มีมีการประกาศพื้นที่ฉุกเฉินแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.สจ.แม่ฮ่องสอน เตือนประชาชน “การ์ดต้องไม่ตก” ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID-19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ,ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า ,มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ,สยามกีฬา, ข่าวสด) ,เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โปสทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าว อีศรา, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, nation weekend , prachachat, thansettakij, thebankok insight, businesstoday, sanook, kapook, spring news, one31)

-ศบค. เปิดเผยข้อมูลผ่านเพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีหายป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,445 ราย หายกลับบ้านรวม 3,281 ราย ยังรักษาในรพ. 106 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่เป็นชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางมาจากประเทศอินเดีย ถึงไทยวันที่ 1 ก.ย. เข้าพักที่SQในกทม. ตรวจพบติดเชื้อตั้งแต่ครั้งแรกวันที่ 5 ก.ย. แต่ไม่มีอาการ โดยเที่ยวบินเดียวกันมีผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight innnews nationtv.newtv.จส.100)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก และระบบสาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมจากองค์กรในต่างประเทศจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเร็วที่สุด โดยได้อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนอย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้ตัวเอง พร้อมทั้งได้เจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีนและยุโรป นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่ SQ ในส่วนของสถานที่เอกชน โดยงบประมาณทั้งสองส่วนผ่านการเห็นชอบของครม.เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อคนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน nationtv)

ประเด็นข่าว

-รองผู้ว่าฯตาก นำทีมตรวจความพร้อม นำรถยนต์พระราชทานตรวจคัดกรองชาวเมียนมา และประชาชนชาวไทย จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 8 ก.ย. 63 ที่อ.แม่สอด จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ), เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ springnews newtv.thaiPBS)

-กทท. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยระบบคัดกรองความเสี่ยง BKK COVID-19 ผ่านเว็บไซต์ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th> และยังได้เปิดสายด่วน 1646 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มีความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งข้อมูล ขอคำปรึกษาแนะนำได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน

-นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ตำรวจ สสอ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร่วมกันกวาดล้างสถานประกอบการ สถานบันเทิงทั่วเขตพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งภายในอสังหาริมทรัพย์ พัทยาใต้ พบว่า ทุกแห่งมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ผวจ.สตูล ประชุมศูนย์บัญชาการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินมาตรการป้องกันโรคต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในระลอกที่ 2 โดยเน้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการจัดการในพื้นที่ที่มีความแออัด เพื่อยึดมาตรการ Social Distancing ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ประเด็นผลกระทบ

1.การติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องโทษติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight thestandard mcot nationweekend tnthailand sanook innews newtv.thaiPBS)

-กรมควบคุมโรค รายงาน ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด 19 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำว่า ผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 16 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน BKK COVID ของ กทท. และส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19

2.เฝ้าระวังการระบาดของประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์ สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก nationweekend newtv.)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศเมียนมา นำเป็นห่วงมาก มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นละ 100 กว่าราย และเริ่มพบในหลายๆ เมือง จากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ คือรัฐยะไข่ เริ่มเข้ามาตอนกลางของประเทศแล้ว ทำให้มีความเสี่ยงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และแม้ว่าตอนนี้พื้นที่การระบาดจะอยู่ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่คาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ จะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหารฝ่ายปกครองกักกันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์ ต่างเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หากตรวจจับได้ ก็ต้องมีการตรวจสอบและกักกัน ดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ บ้านเมือง ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ nationtv.innnews thebangkokinsight)

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้ย้ำสั่งการกับฝ่ายปกครอง กระทรวงแรงงาน ตำรวจและทหาร ประสานการทำงานร่วมกับสอ.อย่างใกล้ชิดในทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมาร์ ขอให้คุมเข้มเฝ้าระวังและคงมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

-ผบช.ภ.5 สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนด้านเมียนมา ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจนให้ประสานการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ภาคเอกชน พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติการสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองกับหน่วยตำรวจในพื้นที่ ได้แก่ ตชด. และ ตม. อย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) , เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ nationtv.)

-หอการค้าจังหวัดตาก ชี้แนวชายแดนไทย-เมียนมา ยาว 535 กม. โดยมี 5 อำเภอที่มีเขตติดต่อกับชายแดน ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ และอ.อุ้มผาง ทำให้การสกัดกั้นชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนไทยทำได้ยาก แม้จะมีการคุมเข้มตลอด 24 ชม. ซึ่งตลอดเดือนส.ค.ที่ผ่านมา มีการจับกุมการลักลอบข้ามแดนของชาวเมียนมา และชาวจีน กว่า 100 คน ส่วนใหญ่จะมีชาวบ้านเป็นกลไกสำคัญในการแจ้งเบาะแสการเข้ามาในพื้นที่ของคนต่างถิ่น ให้กับทางหน่วยงานราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)

-นายจรรูวัฒน์ เกตุยงกุล ผู้ว่าฯสงขลา เปิดเผยว่า ได้สั่งดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนที่ กลุ่มเสี่ยงคือแรงงานต่าง

ประเด็นข่าว

ตัวเมียนมา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทาง ธรรมชาติจากการผลักดันของประเทศมาเลเซีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ คือ เมียนมา แนวโน้มยังสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีโอกาสที่จะทะลักเข้าไทยได้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ ประชาชนในจังหวัดชายแดนจึงควรระมัดระวังตัว ป้องกันตัวเองเสมอ นอกจากนี้ กรณีติดเชื้อในประเทศ ทำให้คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องตระหนักว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่ แต่ยังไม่ตรวจสอบพบและรายงาน และการติดตามผู้สัมผัสให้ครบถ้วนยาก จึงต้องมีสติ ไม่ประมาท ใส่หน้ากาก ล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ส่วนทางการ ต้องเสนอรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ติดเชื้อให้ชัดเจน ไปไหน ไปทำอะไร การเดินทาง เพื่อให้คนในสังคมระวังตัวมากขึ้น

3.การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-ตม.จ.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนบริเวณท้ายตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จับกุมชายกัมพูชา 3 คน กำลังมุดรั้วลวดหนามเข้ามาในไทย อ้างว่าเป็นพ่อค้าจะเข้ามาขายของในตลาดโรงเกลือ ต่อมาพบชายกัมพูชา 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน กำลังจะข้ามตะเข็บชายแดน ทั้งหมดอ้างว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ กลัวการระบาดโควิด-19 รอบ 2 ตั้งใจเดินทางกลับบ้านแต่ด่านพรมแดนยังไม่เปิดลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่การคัดกรอง ประสานฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

-ร.อ.กิตติเดช กันค้อย ผบ.ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 นำกำลังเดินเท้าลาดตระเวนพื้นที่บ้านป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบชายต้องสงสัย 2 คน เดินข้ามแม่น้ำสายมาขึ้นท่าข้ามผักกาด บ้านป่าซางงาม ทั้งคู่สัญชาติพม่า อ้างว่าข้ามแม่น้ำสายจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าเพื่อที่จะเดินทางมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจคัดกรองและส่ง ตม.เชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-นายจตุภัทร จักรสมบัติ ผู้จัดการท่าเรือกัลปังหา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้รัฐบาลต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรหาดเล็ก และจุดผ่อนปรนทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเรือประมงไม่สามารถออกไปทำประมงได้ เพราะใบอนุญาตหมดอายุ แม้รัฐบาลจะผ่อนปรนไปแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลต่อการทำประมงมากนับวันจะยากลำบากมากขึ้น

4.รพ.ตามแนวชายแดนขาดแคลนอุปกรณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า สนุก newtv)

- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Nuttagam Chuenchom” ซึ่งเป็นหมอ ทำงานอยู่ที่รพ.แม่สอด จ.ตาก ได้โพสต์ข้อความ ถึงการทำงานในพื้นที่ชายแดนที่มีความลำบาก ในการคัดกรองคนต่างด้าวที่พยายามจะเข้ามาในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในเมียนมาที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ต่างที่จำเป็นต่างๆ ในการทำงานที่เริ่มขาดแคลน หากใครพอมีอุปกรณ์เหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE เสื้อกาวน์กันน้ำ ชุดกันฝน ถุงมือ แอมส N95 แอมสธรรมดา กระจิ่งน้ำ น้ำยาทำความสะอาด อยากส่งมาช่วย พวกเรายินดีน้อมรับและขออนุโมทนาบุญด้วย ทั้งรพ.แม่สอด รพ.ท่าสองยาง รพ.แม่ระมาด รพ.พบพระ รพ.อุ้มผาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- มูลนิธิแพทย์ชนบท ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์โควิดตามตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ใช้ชื่อเรื่องว่า ความจริงวันนี้ที่ชายแดนแม่สอด พร้อมขอกำลังใจและการสนับสนุนอุปกรณ์การรับมือกับโควิด-19

5.ทรัพยากรรับมือโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ในฐานะผอ.ศูนย์บริการทรัพยากรโควิด19 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเช็คสต็อกทรัพยากรสำหรับรับมือโรคโควิด19 โดยตรวจสอบทุกวันศุกร์ และรายงานเข้าระบบส่วนกลาง ก่อนหน้านี้อัตินเคยให้ข้อมูลว่ามีเครื่องช่วยหายใจรอซ่อมอยู่ประมาณ 1 พันเครื่อง ยังอยู่ในแผนรอซ่อม แต่ก็ยังมีที่สามารถใช้ได้กว่า 1 หมื่นเครื่อง กระจายอยู่ทั่วประเทศถือว่าเพียงพอ สำหรับ Surgical Mask มีอยู่ 50 ล้านชิ้นเพียงพอสำหรับใช้ประมาณ 2 เดือน แต่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อัตราการผลิต 50 ล้านชิ้นต่อเดือน แต่ถ้าเกิดมีการระบาดมาก อาจจะต้องการใช้ถึง 55 ล้านชิ้นต่อเดือน เพราะฉะนั้นยังขาดอยู่ประมาณ 5 ล้านชิ้น ถ้าไม่พอก็นำเข้าจากต่างประเทศได้ ส่วนชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพียงพอ ประมาณ 40-60 วันแล้วแต่บางพื้นที่ แต่ในส่วนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะประเทศไทยสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ที่ยังน่ากังวลคือ หน้ากาก N95 ขณะนี้มีในสต็อกใช้ได้อีกประมาณ 30 กว่าวัน ถือว่าขาดแคลนอยู่พอสมควร เพราะทางยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตยังมีการระบาค่อนข้างรุนแรง จึงยังไม่ปล่อยของมากนัก ทางเลือกของไทยคือการจัดหาจากประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยขณะนี้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยใช้การอบ ฆ่าเชื้อด้วยโอโซน หรือแสงยูวี ในรพ.ใหญ่ๆ แม้แต่ศิริราช รามาธิบดี ก็เริ่มใช้แล้ว โดยหน้ากาก N95 1 ชิ้นสามารถใช้ได้ 3-4 ครั้ง สำหรับยาฟ้าวิฟราเวียร์ มีสต็อก 3 แสนเม็ด จะหมดอายุก็ประมาณเดือน เม.ย.64 เพียงพอสำหรับคนไข้เป็นพันคน ยังไม่จำเป็นต้องเจรจาซื้อเพิ่ม เพราะปัจจุบันทางจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตยามีประสบการณ์และรู้สถานการณ์ความต้องการใช้ ทำให้วางแผนการผลิตได้ ดังนั้นหากเราต้องการใช้เพิ่มก็สั่งได้เลย และยังมีบริษัทที่ญี่ปุ่นอีกด้วย ตอนนี้มีเม็แถวภาคตะวันตก ที่ติดกับชายแดนเมียนมาเริ่มมีกระแสว่าคนไข้เข้ามา

ประเด็นข่าว

ตรวจฝั่งไทย หากต้องการการสนับสนุนทรัพยากร ให้แจ้งไปยังผู้ตรวจราชการ สธ. เรื่องการยืมข้ามเขต

6.ภูเก็ตโมเดล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)

- แหล่งข่าวระดับสูงในธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยังไม่รับพิจารณาแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ภูเก็ตโมเดล” โดยสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ นำกลับไปพิจารณาก่อนนำมาเสนอใหม่ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแผนด้านความมั่นคงที่ต้องทำควบคู่กับแผนเปิดประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อว่านายกฯ ได้รับทราบข้อมูล ที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะให้สิทธิ์ บริษัท ไทยจัดการท่องเที่ยว จำกัด หรือไทยแลนด์ ลองสเตย์ ดำเนินการทั้งติดต่อกัก ทำเอกสาร ยื่นขอวีซ่า ฯลฯ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำนักในประเทศไทยระยะยาว (long stay) กระทั่งเกิดเป็นประเด็นคำถามว่าทำไมต้องให้สิทธิ์ไทยแลนด์ ลองสเตย์เพียงรายเดียว ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลอาจถูกตั้งคำถาม และตอบสังคมยาก

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ยังคงเดินทางผลักดันแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มล่องสเตย์ต่อไป หลังจากลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทำประชาพิจารณ์ ฟังเสียงประชาชนเมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. จากนั้นจะสรุปรายละเอียด เสนอ ศบค. รวมถึง ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง

7.กาญจนบุรีพบชายชาวเมียนมาอนหมดสติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ผู้จัดการ แนวนหน้า โพสต์ทูเดย์)

-รพ.สังขละบุรี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบชายชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อ นอนอยู่กลางถนน บริเวณโค้งวัดสมเด็จ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและหัวเข่าเล็กน้อย คาดว่าน่าจะตกจากและมีอาการคล้ายเมาสุรา ขอให้นำรถพยาบาลมารับ ทราบชื่อนายโจ เป็นชาวเมียนมา ก่อนหน้านี้ทำงานในตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม ได้ลักลอบเดินทางกลับเมียนมา โดยใช้ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่ไม่สามารถผ่านด่านกลับไปได้ เนื่องจากมีจนท.เฝ้าตามช่องทางต่างๆ จึงเดินเท้ากลับมายังตลาดสังขละบุรี นำเงินไปซื้อเหล้ากิน จนเมา ก่อนจะมานอนหมดสติในบริเวณดังกล่าว จนท.พยาบาลตรวจวัดอุณหภูมิพบ ไม่มีไข้ จนท.ตรวจได้นำตัวไปพักที่ สภ.สังขละบุรี ชั่วคราว เพื่อดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านของกาเลีย อสม. ต.ชด.ผู้นำชุมชน ยังคงเดินทางเข้าไปยังบ้านแม่ตั่ว ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านของกาเลีย หมู่ที่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า เพื่อติดตามวัดไข้ นายโป๊ โทงผางภูมิประภา อายุ 20 ปี พร้อมทั้งภรรยา น้องภรรยา และลูกชายวัย 3 ขวบและเพื่อนบ้านอีกกว่า 70 คนภายหลังจากที่ นายโป๊ ได้พาครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมพ่อตาที่ประเทศเมียนมา นานกว่า 2 สัปดาห์ และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้เส้นทางธรรมชาติบ้านบ่อญี่ปุ่น ซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่ 7 แล้ว จากการตรวจวัดไข้ทุกคนในหมู่บ้าน พบว่า ยังไม่มีใครมีอาการไข้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็ยังจะต้องเฝ้ามาตรการกักตัวชาวบ้านทั้งหมดไม่ให้ออกจากหมู่บ้าน และลงพื้นที่ติดตามวัดไข้ จนกว่าจะครบ 14 วัน

8.ข้อมูลด้านวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน newtv.)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกว่า สิ่งที่ต้องตระหนักในประเทศไทยก็คือมีคนที่ติดเชื้อ แพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการ ทั้งนี้ถ้าคนที่ติดเชื้อไม่ได้เพราะบาง ก็จะไม่แพร่เชื้อไปได้ 20 - 30 วันก็ได้และหยุดแพร่ แต่ถ้ามีวินัยใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือ ก็ไม่สามารถปล่อยเชื้อไปให้ผู้อื่น และคนอื่นๆ ที่มีวินัยเช่นกัน ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าตนเองได้ แต่ถ้าเมื่อใด ที่เริ่มผ่อนคลายนวินัย เชื้อจากคนที่ไม่มีอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆ เริ่มแพร่เป็นลูกโซ่ และในที่สุดก็จะเจอคนที่อาจไม่แข็งแรงนัก และได้รับ เชื้อค่อนข้างมาก จนเกิดอาการขึ้นและในที่สุดก็จะเริ่มเห็นอาการหนักเข้าโรงพยาบาล โดยสรุป การรักษาวินัยดังที่ผ่านมา จะทำให้ระบบสาธารณสุขอยู่รอดได้ และคนไทยปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ สยามกีฬา)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกว่า การป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรคไข้หวัดใหญ่ RSV และโรคทางเดินหายใจลดลงอย่างมาก หรือแทบจะไม่พบเลย แต่ก็ต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป ไม่ให้เกิดโควิด-19 ระบาดในรอบ 2 ให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ศ.เฮนดริก สตรีค นักวิชาการด้านไวรัสวิทยา ประเทศเยอรมนี ให้สัมภาษณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยังคงอยู่อีกยาวนานและเพิ่มปริมาณการแพร่ระบาดขึ้นเป็นพักๆ เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์และในอีกหลายพื้นที่ในยุโรปในเวลานี้ ความหวังว่าวัคซีนจะยุติการแพร่ระบาดได้นั้นในความเป็นจริงแล้ว เพราะไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด มีโอกาสเป็นไปได้ที่วัคซีนอาจไม่สามารถให้หลักประกันได้ นอกจากวัคซีนอาจไม่สามารถผลิตได้เร็ว หรืออาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมใช้ชีวิตอยู่กับโควิด 19 คาดว่าในปี 2566 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า คนเรายังคงจำเป็นต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดอยู่ต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ แนวนหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ nationtv. sanook thaiPBS tnthailand XinhuaThai)

-อินเดีย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อเกิน 4.2 ล้านราย นำหน้าบราซิล ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 9 หมื่นราย ทบสถิติสูงสุด และพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ช้ำรายแรกในเมืองทางใต้

-เมียนมา มีผู้ป่วยใหม่ 145 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอย่างน้อย 1,464 คน

ประเด็นข่าว

- อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 2,988 คน สูงสุดรอบ 3 เดือน ระบาดจากวัยรุ่น ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
- เม็กซิโก** เริ่มขาดแคลนใบมรณบัตรในบางพื้นที่ หลังยอดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลต้องสั่งพิมพ์ใบมรณบัตรเพิ่มอีก 1.1 ล้านใบ
- ตุรกี** บังคับใช้มาตรการใหม่ ขณะที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงกว่า 278,000 คน
- อินโดนีเซีย** ใช้บทลงโทษคนไม่ใส่แมสก์ ด้วยการนำไปขังในโรงศพแล้วพาไปสวดในสุสานยามค่ำคืน
- สหรัฐฯ** ขณะนี้ 22 รัฐของสหรัฐฯ มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยน้อยในแถบมิดเวสต์และทางตอนใต้ ส่วนทางกับทิศทางของรัฐใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่อัตราการติดเชื้อรายใหม่กำลังลดลง
- รัสเซีย** วัคซีนตัวที่ 2 ของรัสเซีย พัฒนาโดยสถาบันเวคเตอร์ การทดลองกับมนุษย์ในเฟสแรกจะเสร็จสิ้นใน 30 ก.ย.นี้
- ออสเตรเลีย** ทุ่ม 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ซื้อวัคซีนโควิด 19 แจกฟรี 85 ล้านโดส
- จีน** บริษัทยาจีนทั้งซิโนแวค ไบโอเทค และซิโนฟาร์ม นำวัคซีนต้านโควิด 19 ที่กำลังพัฒนา มาออกบูธเป็นครั้งแรกที่งานแสดงสินค้าในกรุงปักกิ่ง วัคซีนทั้งสองตัวยังไม่วางตลาด แต่ผู้ผลิตหวังว่าจะได้รับอนุมัติหลังทดลองเฟส 3 เสร็จสมบูรณ์เร็วสุดปลายปีนี้
- ซีเรีย** พบจนท.ยูเอ็นในซีเรีย ติดเชื้อโควิด19 แล้วกว่า 200 คน ขณะที่ยูเอ็นเร่งใช้แผนฉุกเฉินต่อสู้การแพร่ระบาดของโควิด19 ในซีเรีย ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว 3,171 คน เสียชีวิต 134 คน แต่ยูเอ็นและผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ยอดที่แท้จริงสูงกว่านี้
- ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,383 ราย ต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนก.ค.
- ญี่ปุ่น** การแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพ จะเดินหน้าจัดการแข่งขันในปีหน้า ตามกำหนดแน่นอน ในวันที่ 23 ก.ค. 64 ไม่ว่าจะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่แล้วก็ตาม
- สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อรวม 27,288,586 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 235,260 ราย อาการรุนแรง 59,962 ราย รักษาหายแล้ว 19,370,858 ราย เสียชีวิต 887,549 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับที่ 1.สหรัฐอเมริกา ส่วนอันดับ 2 อินเดีย อันดับ 3 บราซิล อันดับ 4 รัสเซีย และอันดับ 5 สเปน ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 122

ก้าวทำใจ ซีซั่น 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-เสนอบทความ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ.ขยายเวลาเข้าร่วมโครงการ “ก้าวทำใจ season 2 ต้านภัยโควิด” ถึง 30 ก.ย.นี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการกระตุ้นการออกกำลังกายผ่าน 6 ประเภทกีฬา ช่วยการทำงานของหัวใจ ระบบการไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรง

รพ.ธารโต แก้ปัญหาขาดสารอาหาร-มาลาเรีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยม รพ.ธารโต จ.ยะลา กล่าวว่า แม้จะเป็นรพ.ขนาดเล็กแต่มีการดำเนินงานในรูปแบบเฉพาะของพื้นที่ตนเอง โดยเฉพาะการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประสานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำการเกษตร ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เปิดพื้นที่ทางการตลาดให้ขายสินค้าทางการเกษตรในราคาถูก ป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียนเด็กเล็กและรพ. ให้เด็กและคนไข้ได้บริโภคอาหารมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่ด้วยการเพาะพันธุ์ปลากัดและปลาหางนกยูง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงก้นปล่อง ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียลงจากปีละ 2 พันกว่าราย เหลือเพียงหลักสิบลายเท่านั้น สำหรับปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับและไฟฟ้ากระชาก โดยเฉพาะช่วงฝนตก ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายบ่อยครั้ง โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการปั่นไฟ 5-6 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการรอการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ สธ.จะพยายามประสานจัดหาอุปกรณ์มาติดตั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในสถานพยาบาลพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ และพื้นที่สูง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thansettakij, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย มักจะเกิดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เกิดขึ้นจากเซลล์ระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อ แก่และตายก่อนวัยอันควร มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาลีบ มีการกระตุกตื้นของกล้ามเนื้อ กว่า 70% จะเริ่มเป็นที่บริเวณแขนขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนจะลุกลามไปกล้ามเนื้อส่วนอื่น เช่น กล้ามเนื้อการกลืน กล้ามเนื้อทางระบบหายใจ ส่งผลทำให้พูดไม่ได้ หรือหายใจเองไม่ได้ จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และทานอาหารผ่านสายยาง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้อันตราย การรักษาทำได้เพียงบรรเทาอาการและประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานที่สุด ผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ แต่ต้องกินยาตามแพทย์สั่ง ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อลีบแบน เกิดแผลกดทับและการติดของข้อ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียดรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม และไม่ต้องเคี้ยวมากในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการกลืน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักเกินไป และหลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือพวกโลหะหนัก และรังสีรุนแรง ซึ่งจะกระตุ้นทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและตาย

ข่าวปลอมกินอาหารค้างคืนทำให้เป็นมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., js100, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

- ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่องกินอาหารค้างคืนที่อุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ การรับประทานอาหารค้างคืน และนำกลับมาอุ่นซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับ การเกิดโรคมะเร็ง แต่อันตรายอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น เก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นไม่เพียงพอ ทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนสร้าง สารพิษขึ้นมา เมื่อทานอาหารเหล่านั้นเข้าไปก็จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้ อาหารที่ทำทิ้งไว้นานและมีการอุ่นซ้ำๆ อาจทำให้คุณค่า ทางโภชนาการลดลง รสชาติเปลี่ยนไป ดังนั้น การรับประทานอาหารที่ค้างคืน และนำกลับมาอุ่นซ้ำควรคำนึงถึงอุณหภูมิของการเก็บรักษา และการ อุ่นด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอาหารที่สดใหม่ ไม่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง และ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

คนดีศรีสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า คกก.ชมรมจริยธรรม รพ.บ้านโป่ง ได้คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี 2563 ซึ่งเป็น บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และ จริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านความเสียสละ และ การอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นที่ ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ พญ.มนัญญา วรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ และ กลุ่มที่ 2. ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นายกมล มิ่งาม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ให้เป็นคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดต่อไป

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. เปิดเผยว่า อภ.ได้กระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้กับระบบบริการกัญชาทาง การแพทย์ผ่านโครงการวิจัย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่เดือน ส.ค. 62 และติดตามประสิทธิผลการใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาในขั้นต้นของการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของ อภ. ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย พาร์กินสัน โรคลมชักในเด็ก พบว่าทำให้อาการทุเลา คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนผลของสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ของ อภ.ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอด ทดลอง พบว่า THC และ CBD มีผลต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม ตับอ่อน และต่อมน้ำดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่นำไปทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

